

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่น้ำโขง

(Ayeyawady – ChaoPhraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS)

สาระสำคัญ

ACMECS เป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์จากความแข็งแกร่ง และความหลากหลายของประเทศสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างสมดุลโดยดำเนินการความร่วมมือใน 8 สาขา ได้แก่ (1) การอำนวยความสะดวกการค้า การลงทุน (2) การเกษตร (3) อุตสาหกรรมและพลังงาน (4) การเชื่อมเส้นทางคมนาคม (5) การท่องเที่ยว (6) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (7) สาธารณสุข และ (8) สิ่งแวดล้อม

การประชุมครั้งล่าสุด คือ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามที่ประเทศ สมาชิก ACMECS และหุ้นส่วนเพื่อ การพัฒนารายประเทศ

แนวคิด/มาตรการ

1. ร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS กลุ่มที่ 1 ทั้ง 6 ฉบับ เป็นเอกสารแสดงเจตนาของความร่วมมือระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อพัฒนารายประเทศ กำหนดเป้าหมายของ ACMECS กลไกความร่วมมือบทบาทของหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาแนวทางการดำเนินการความร่วมมือกับกรอบภูมิภาค และอนุภูมิภาคอื่น ๆ และสาขาความร่วมมือที่แนะนำระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงินและ/หรือด้าน เทคนิคแก่กลไกและโครงการต่าง ๆ ของ ACMECS ให้มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม

2. แผนพัฒนาร่วมฯ หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาจะแสดงเจตนาในการสนับสนุนการเสริมสร้างความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ตามวัตถุประสงค์ของแผนแม่บท ACMECS (ค.ศ. 2019 – 2023) ได้แก่ การส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ การสอดประสานของกฎระเบียบและการกำกับดูแล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และนวัตกรรม และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาสามารถพิจารณาสนับสนุนโครงการของประเทศสมาชิก ACMECS ที่เป็นโครงการที่มีความสำคัญเป็นอันดับต้นของ ACMECS (ACMECS Prioritized Projects) ทั้งโดยการสนับสนุนด้านการเงินและ/หรือด้านเทคนิค และหุ้นส่วนเพื่อพัฒนายังสามารถกำหนดสาขาเฉพาะที่หุ้นส่วนเพื่อพัฒนาแต่ละประเทศมีความสนใจและความเชี่ยวชาญ

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในเสาที่สาม “การพัฒนาภูมิภาคในลักษณะที่ยั่งยืน และมีนวัตกรรม” ประเด็นสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุทกภัย ภัยแล้ง และการรุกรานของน้ำเค็ม เพื่อโน้มน้าวให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญ และร่วมมือกันแก้ปัญหา และดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติและปฏิบัติตามความตกลงปารีส เพิ่มพูนความร่วมมือในการอนุรักษ์และปกป้องสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ

มติคณะรัฐมนตรี

15 พฤศจิกายน 2565

การรับรองร่างแผนพัฒนาร่วมระหว่าง ACMECS กับหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา

(ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567)